

Số: /UBND-KTHT
V/v triển khai thực hiện một số
nội dung trong Chương trình trồng mới
cây xanh phân tán giai đoạn 2021-2025
trên địa bàn huyện Tuy Phước

Tuy Phước, ngày tháng năm 2021

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 16/4/2021 của UBND huyện Tuy Phước về triển khai thực hiện Chương trình Trồng mới cây xanh phân tán giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Tuy Phước.

Để triển khai thực hiện một số nội dung của Chương trình trồng mới cây xanh phân tán giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện đạt hiệu quả, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

1. Về quy hoạch và xây dựng công trình giao thông:

UBND các xã, thị trấn trong quá trình tổ chức lập các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị mới tuân thủ việc bố trí diện tích đất cây xanh trong đồ án quy hoạch theo QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

Trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư các dự án theo quy hoạch, các công trình đầu tư xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật như: đường giao thông, các khu dân cư, khu đô thị... việc trồng cây xanh phải được thực hiện đồng bộ, cùng lúc với việc thực hiện dự án (*Việc trồng cây xanh phải đảm bảo theo quy định và hướng dẫn tham khảo dưới đây*).

2. Về rà soát các quỹ đất cây xanh, xây dựng kế hoạch thực hiện:

UBND các xã, thị trấn rà soát các công viên hiện hữu, các khu đất cây xanh trong các đồ án quy hoạch và phát sinh (nếu có), các dự án đường giao thông đã thực hiện và dự kiến thực hiện xây dựng kế hoạch, tiến độ trồng cụ thể từ năm 2021-2025 (*trong quá trình rà soát tham khảo phụ lục danh mục các công viên cây xanh theo đồ án quy hoạch đã được phê duyệt và danh mục các công viên hiện hữu kèm theo*).

Sau khi rà soát nhu cầu và xây dựng kế hoạch trồng cây xanh, tổng hợp nhu cầu từng loại cây giống gửi về Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện để tổng hợp, trình UBND huyện xem xét có kế hoạch chuẩn bị nguồn cây giống hỗ trợ các địa phương trồng theo kế hoạch.

Trong quá trình xây dựng kế hoạch, dự án, tổng hợp nhu cầu cây giống để đăng ký hoặc huy động giống (nếu có) cần lưu ý: các loại giống cây phải có chất lượng và tiêu chuẩn cây trồng phù hợp với mục đích cảnh quan và điều kiện sinh thái cây trồng của từng địa phương, từng khu vực cụ thể và loại cây theo kế hoạch được duyệt.

3. Triển khai trồng cây đúng tiến độ theo kế hoạch:

Thực hiện việc trồng cây theo đúng tiến độ, đúng chuẩn loại quy định, đúng quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc. Cây mới trồng phải được bảo vệ, chống giữ thân cây chắc chắn, ngay thẳng đảm bảo cây sinh trưởng và phát triển tốt; vị trí trồng, khoảng cách, kỹ thuật trồng... tham khảo tại điểm 3, 4, 5 Mục II Phần II Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị và Thông tư số 20/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị.

Tổ chức kiểm tra, chỉ đạo, giám sát, phân công trách nhiệm cho các tổ chức, đoàn thể trong quá trình trồng, chăm sóc, bảo vệ, quản lý cây xanh.

Sau khi thực hiện các nội dung nêu trên, UBND các xã, thị trấn gửi kết quả xây dựng kế hoạch cho UBND huyện (thông qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện) **trước ngày 05/11/2021** để theo dõi và chỉ đạo thực hiện; đồng thời hàng năm báo cáo kết quả thực hiện trồng cây xanh phân tán về Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện để tổng hợp, báo cáo UBND huyện.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng KT&HT huyện;
- Phòng NN&PTNT huyện;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân